



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

ที่ อบ ๑๐๓๓/๐๕

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

**เรื่อง** การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในการเปิดเผยให้ทราบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**เรียน** หัวหน้าฝ่าย สสอ.น้ำยืน / ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง/หน.สสช.ทุกแห่ง

ตามที่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอกการประเมินที่ ๒ ( ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอลงกต ตั้งคะวานิช)  
สาธารณสุขอำเภอเมือง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

วัน/เดือน/ปี : ๔ มกราคม ๒๕๖๖

หัวข้อ : การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืนและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในการเปิดเผยให้ทราบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หมายเหตุ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวศิริลักษณ์ กนกหงษ์)

(นางสาววาสนา ศรีพูล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายวุฒิศักดิ์ ทองมนต์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖